

CHÚA NHẬT, ngày 21 Tháng Tư, 2024 Tuần Thứ Tư Mùa Phục Sinh—Năm B

KHUYẾN KHÍCH SUY NIỆM—HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Gần đây, tôi đến một trung tâm tĩnh tâm ở sa mạc Arizona đem theo con chó nhỏ Libby của tôi. Ngồi một mình trên chiếc ghế gần bên vách núi đầy cây bụi. Tôi không hề hay biết, Libby đã lang thang xuống đó và biến mất. Đột nhiên có tiếng thét hoang dã của một con vật vang lên từ khu vực đó. Không cần suy nghĩ, tôi lao xuống khe núi xem coi có thấy chó sói, thú hoang hoặc rắn đuôi chuông gì dưới đó chẳng. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong sao đưa Libby ra khỏi đó mà không hề để ý đến mình. Trước khi tôi có thể phải đối đầu với bất kỳ mối nguy hiểm nào đang ẩn giấu, con chó của tôi vui vẻ chạy đến từ một khu vực hoàn toàn khác với nơi tôi suy nghĩ, hoàn toàn không biết rằng tôi (khá anh hùng!) vừa đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm.

Khi luồng máu từ trong tim tôi đập đều trở lại, tôi tự nghĩ: mình sẽ sẵn sàng làm gì hơn nữa để cứu con chó ấy? Tôi không biết. Nhưng tôi biết, nếu tôi chết theo đúng nghĩa đen, bạn bè và gia đình tôi chắc chắn sẽ nghĩ tôi điên, khi chết đi vì một con chó. Không có ý xúc phạm, Libby!

Chúa Giêsu tha thiết muốn chúng ta biết Người và Ngài sẵn sàng chết đi vì chúng ta biết bao! Tuần này Ngài nói: “Ta biết chiền Ta và chiền Ta biết Ta” và “Ta hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiền”. Lời Người nói cho chúng ta thấy chúng ta được đối diện một tình yêu quá mức dành cho chúng ta. Kitô giáo là một mối quan hệ chứ không chỉ đơn thuần là một tôn giáo hay quy tắc đạo đức. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa giải thoát và cứu rỗi chúng ta. Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì bạn và tôi - và Ngài đã lấy lại mạng sống đó lần nữa. Bình thường hóa mà nói, chúng ta giống như Libby - không nhận thức gì về thực tế của mối nguy hiểm tinh thần lẫn tình yêu cứu rỗi rồi bao la của Thiên Chúa. Mùa Phục Sinh này, Chúa Giêsu phục sinh kêu gọi chúng ta nên ý thức hơn bao giờ hết về tình yêu của Người. Ngài không bao giờ ngừng hy sinh mạng sống mình vì chúng ta.

- Linh Mục John Muir © LPI



MỤC TỬ

Ta là mục tử tốt lành,
Hy sinh thí mạng, nhân danh Vua Trời.
Chủ chiên chăn giữ không rời,
Đàn chiên chăm sóc, tìm nơi suối vàng.
Thỏa thuê ăn uống dẫn đường,
Con nào yếu bệnh, nhẹ nhàng chăm nom.
Chăn thuê trốn tránh không dòm,
Ổm đau bệnh hoạn, gầy còm mặc bay.
Bỏ chiên mà chạy có ngày,
Khi mà sói đến, chẳng hay muộn phiền.
Không màng tha thiết đàn chiên,
Chăn nuôi lừa dối biếng, vì tiền lợi danh.
Chúa Chiên thí mạng thực hành,
Chăm lo bảo vệ, đổ dành thương yêu.
Xả thân phục vụ cao siêu,
Mọi đàn qui tụ, thiên triều gia ân.

(Thơ do Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 10:11-18)

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

April 13 & April 14, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo
Qua Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:
www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG

THÁNG TƯ 2024: Cầu cho vai trò của người nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu tại nhiều nơi trên thế giới.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ◇ Chủ Nhật 28 Tháng 4, 2024—Giáo Khu 1 dâng của lễ
- ◇ Thứ Sáu, mừng Ba Tháng Năm 2024:
 - Châu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều
 - Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ chiều
- ◇ Chủ Nhật 5 Tháng 5, 2024—Bổn Mạng Ban Lễ Sinh

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI,
Nghị thức TANG LỄ
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm
Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ
số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Đỗ Tâm / Phó CT Ngoại Vụ: A. Lê T. Hậu
Thư Ký: C. Bùi Kim Tân / Thủ Quỹ: A. Nguyễn T. Thường
Tài Chánh: C. Triết Tạ